



ตีโอบด้วย

๑ เลือดตัวที่ 6

องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ โอไอซี (Organization of Islamic Cooperation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1971 (พ.ศ.2514) ใช้ชื่อเดิมว่าองค์การการประชุมอิสลาม ปัจจุบันมีสมาชิก 57 ประเทศ และมี 5 ประเทศผู้สังเกตการณ์ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น โอไอซีถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมุสลิมและเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ปัจจุบันมี นายอียาด อามีน มาดานี ชาวซาอุดีอาระเบียดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรนี้โดยเป็นเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ โอไอซี (Organization of Islamic Cooperation) เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา

นายอียาด อามีน มาดานี นับเป็นเลขาธิการโอไอซีคนที่ 10 ต่อจาก ศ.ดร.เอ็กเมเล็ดดิน อีซซาโนกลู (Prof. Dr.Ekmeledin Ihsanoglu) ชาวตุรกี ซึ่งดำรงตำแหน่ง 2 วาระ เลขาธิการที่มาจากการเลือกตั้งของชาติสมาชิก มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และแม้ซาอุดีอาระเบียจะเป็นประเทศที่มีบทบาทอย่างสูงในการก่อตั้งโอไอซี แต่ก็ไม่เคยมีชาวซาอุฯ ทำหน้าที่เลขาธิการเลย ดังนั้น นายอียาด อามีน มาดานี ถือเป็นเลขาธิการคนแรกจากซาอุดีอาระเบีย

ภารกิจของโอไอซีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง คือ กิจการชนกลุ่มน้อยมุสลิมในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น จีน เมียนมา และไทย ขณะที่ท่าทีของเลขาธิการโอไอซีคนปัจจุบันให้น้ำหนักความสนใจไปที่ปัญหาโรฮิงจาในเมียนมา ปัญหาชาวอุยกูร์ ซึ่งเป็นมุสลิมในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีน และปัญหาสามจังหวัด

โอไอซี



ชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งปัญหาทั้งสามข้างต้น ล้วนมีความสัมพันธ์กันไม่มากนักน้อย และเป็นประเด็นที่กำลังร้อนระอุในสายตาชาวโลก โดยเฉพาะคนมุสลิม ดังนั้นเลขาธิการโอไอซีคนปัจจุบันจึงเพิ่งเสด็จมาที่ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งสามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แหล่งข่าวแจ้งว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ นายอียาด อามีน มาดานี (Iyad Ameen Madani) เลขาธิการโอไอซี องค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลกมุสลิมจะเดินทางเยือนประเทศไทยในเร็ววันนี้ คาดว่าประมาณกลางเดือนมกราคม โดยกำหนดการของเลขาธิการโอไอซี ในการเยือนชาติอาเซียนและรวมถึงประเทศไทยด้วย

ในโอกาสที่องค์การความร่วมมือของชาติอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของโลกมุสลิมซึ่งมีสมาชิก 57 ประเทศ จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อบทบาทของกลุ่มประเทศอิสลามทั่วโลก ที่จะเดินทางมาเยือนอาเซียนและไทยครั้งนี้ จึงมีท่าทีที่ชัดเจนจาก กลุ่มมารา ปาดานี ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เห็นต่าง

จากรัฐไทย 6 กลุ่ม ที่ร่วมพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลไทย พยายามประสานงานเพื่อขอเข้าพบเลขาธิการไอโอซี เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯ โดยแกนนำ มารา ปาตานี จะอาศัยโอกาสที่เลขาธิการไอโอซีเดินทางเยือนมาเลเซีย ในการเข้าพบและหารือ อันเป็นการช่วงชิงการนำการพูดคุยกับฝ่ายไทยที่กำลังดำเนินการอยู่

ไม่ว่าไอโอซีจะมาเยือนอาเซียนหรือไม่ก็ตาม ปัญหาที่ผู้นำไอโอซีคนปัจจุบัน เพิ่งเล็งเป็นพิเศษ อันเกี่ยวเนื่องทั้งสามที่ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาโรฮิงจาในเมียนมา, ปัญหาชาวอุยกูร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางไอโอซีให้ความสนใจมาตลอด จึงเป็นเป้าหมายหลักๆ ของการมาเยือนภูมิภาคอาเซียน การมาเยือนหนนี้จึงไม่ใช่การมารับฟังปัญหาต่างๆ ไป หากแต่เป็นการส่งสัญญาณแรงๆ ให้ประเทศเจ้าบ้านที่ไม่ใช่อิสลาม หันกลับมาให้ความสำคัญและ

ให้ความจริงจังในการแก้ปัญหาให้ชาวมุสลิมในดินแดนนั้นๆ และการมาเยือนของผู้นำสูงสุดขององค์กรอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ ก็ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมทั้งหลายในดินแดนต่างๆ รับรู้ว่าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกให้ความสนใจและห่วงใยกันอย่างแน่นแฟ้น อันเป็นแรงส่งให้ชาวมุสลิมในพื้นที่นั้นๆ มีกำลังแรงใจในการต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย ของกลุ่มตนอย่างแรงกล้า

โอกาสนี้ กลุ่มมารา ปาตานี ต้องการเข้าพบผู้นำสูงสุดของ ไอโอซี เพื่อต้องการสื่อสารถึงกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในความเห็นของ มารา ปาตานี มองว่าไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร เพราะฝ่ายไทยไม่ยอมรับข้อเสนอต่างๆ ของมารา ปาตานี อีกทั้งจะมีการหยีบยกประเด็นการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยกตัวอย่างคดีการหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ซึ่งล่าสุดศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องนายตำรวจที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด

ในขณะที่ผู้นำของไทยก็ระมัดระวังท่าทีอย่างมาก ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี การพูดคุยหรือแสดงบทบาทใดๆ ที่ล่อแหลมต่อการเคลื่อนไหวของไอโอซีในภูมิภาคนี้ย่อมไม่เป็นผลดีกับสถานการณ์การแก้ปัญหาทั้งสามของไทย โดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การมาเยือนภูมิภาคอาเซียน และอาจหมายรวมถึงไทย เชื่อแน่ว่า กลุ่มมารา ปาตานี ที่ร่วมพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลไทย และกลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ร่วมกระบวนการพูดคุย จะต้องมีการเตรียมประเด็นและแง่มุมอันแหลมคมในการเข้าพบเพื่อสื่อสารกับผู้นำสูงสุดของไอโอซีที่เหนือชั้น ซึ่งหากรัฐบาลไทยยังงุ่มง่ามเชื่องช้า การแก้ปัญหาไฟใต้ก็จะตกเป็นรองอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน